

คำประกาศเกียรติคุณ
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลพระธาตุนาดูนทองคำ
ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๑
รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล
~~~~~

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์โดยกำเนิด ปัจจุบันอยู่ที่ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยวิชาการศึกษา มหาสารคาม (สำเร็จการศึกษารุ่นที่ ๑) ปริญญาการศึกษา มหาบัณฑิต สาขาวิชาการแนะแนว จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร และปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา Higher Education and Counseling จาก North Texas State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เริ่มรับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ตำแหน่งอาจารย์ ที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นรองศาสตราจารย์ ภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และยังได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งทางการบริการอีกหลายตำแหน่ง ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาการแนะแนวและ จิตวิทยาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริหาร หลักสูตรปริญญาโท จิตวิทยาการแนะแนวเป็นประธานโครงการ ร่างหลักสูตรปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ได้ใช้ความรู้ความสามารถพัฒนาตนเอง จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและนำความรู้ดังกล่าวมาสร้างคุณประโยชน์แก่ วงการการแนะแนวแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ด้านการพัฒนาวิชาชีพด้านการแนะแนวและ พัฒนาความรู้แก่ครูแนะแนวทั่วประเทศ และได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษด้านจิตวิทยาใน สถาบันการศึกษาทุกระดับอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งยังได้ผลิตผลงานด้านตำรา เป็นที่เผยแพร่ ทั่วทุกสถาบันที่เปิดสอนปริญญาตรี และปริญญาโทด้านจิตวิทยาการแนะแนว

จากการอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจ และความสามารถให้กับการเรียนการสอน และงานทางวิชาการจนเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไป จึงได้รับรางวัลเกียรติคุณหลายครั้งด้วยกัน อาทิ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติการเป็นอาจารย์ผู้สอนดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับโล่เกียรติยศจากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่องวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับประกาศเกียรติคุณจากสโมสรโรตารีลุมพินีในฐานะทำคุณประโยชน์และสนับสนุนสโมสรเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙

รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็นศิษย์เก่าที่จบการศึกษาจากวิทยาลัย วิชาการศึกษามหาสารคาม ได้นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปพัฒนาตนเองจนมีหน้าที่การงานมั่นคง และยังได้นำความรู้นี้ไปพัฒนาการศึกษา พัฒนาทรัพยากร มนุษย์การบริหารงานในองค์กรและสร้างคุณประโยชน์แก่สังคม และประเทศชาติจนได้รับการยอมรับกันทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงประกาศยกย่องให้ รองศาสตราจารย์ ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล เป็นผู้ได้รับรางวัลพระธาตุนาดูนทองดำ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติยศและศักดิ์ศรีแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป